

BẾ MẠC HỘI NGHỊ LẦN THỨ MƯỜI...*(Tiếp theo trang 1)*

Ngày 20/9, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiến hành ngày làm việc thứ ba và phiên bế mạc. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu bế mạc Hội nghị.

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường, bầu bổ sung 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm: Đồng chí Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Khánh Hòa và đồng chí Đinh Văn Cường, Vụ trưởng Vụ Địa bàn I, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trung ương ghi phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Sau đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp, cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận của Trung ương tại Hội nghị.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận, cho ý kiến về chủ trương đối với đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc trung ương và họp phiên bế mạc.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị thay mặt Bộ Chính trị trình bày các báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình về dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng; báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính

trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình về nhóm các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách; về chủ trương xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình về nhóm các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng và sửa đổi, bổ sung Quy chế bầu cử trong Đảng; tổng kết công tác nhân sự khóa XIII và phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương tinh thần làm việc khoa học, thẳng thắn, trách nhiệm, hiệu quả, đổi mới của Trung ương; công tác chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, chất lượng của các tiểu ban, của Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan có liên quan. Hội nghị Trung ương rút ngắn thời gian nhưng rất bảo đảm chất lượng. Đồng chí cũng ghi nhận, nhấn mạnh và gợi mở một số vấn đề để tổng kết lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện. Trong đó, Trung ương thống nhất xác định thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là mục tiêu cao nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong năm 2025. Nhiệm vụ này sẽ được thực hiện với quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm với các giải pháp thực hiện hiệu quả nhất, tập trung mọi nguồn lực, biện pháp, phương

đạt và vượt các mục tiêu đề ra. Trung ương yêu cầu cả hệ thống chính trị, trước hết là Chính phủ, người đứng đầu các ban, bộ, ngành, địa phương phải thực sự quyết tâm, quyết làm, có các giải pháp quyết liệt, dứt điểm, tăng tốc để thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong những năm tiếp theo. Cần chú trọng tập trung cao nhất các giải pháp ưu tiên để bảo đảm tăng trưởng cao của nền kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, chăm lo tốt nhất cho đời sống người dân, đặc biệt là đối với các địa phương chịu hậu quả nặng nề của bão số 3; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và không ngừng nâng cao vị thế và đóng góp của Việt Nam vào hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cơ bản thống nhất với những nội dung chủ yếu về các dự thảo văn kiện, công tác nhân sự và một số vấn đề cụ thể. Đối với dự thảo báo cáo chính trị trình Trung ương cơ bản đã đáp ứng yêu cầu là báo cáo trung tâm, rõ và mới ở tầm quan trọng, xây dựng hệ thống chính trị trong tinh hình mới. Các vướng mắc, bất cập trong thi hành Điều lệ Đảng có thể được giải quyết, khắc phục thông qua việc bổ sung, sửa đổi các chuyên đề, bổ sung quan trọng và cụ thể hóa báo cáo chính trị; báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới đã dứt khoát toàn diện các căn cứ pháp lý xây dựng báo cáo chính trị. Trên cơ sở kiên định hệ quan điểm chỉ đạo hành Động Đảng, Trung ương đồng ý Đại hội XIV giao Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai nghiên cứu, tổng kết thực tiễn thi hành Điều lệ Đảng ngay từ đầu nhiệm kỳ để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng vào thời điểm phù hợp.

Bên cạnh đó, Trung ương tán thành các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế bầu cử trong Đảng; thống nhất giao Bộ Chính trị chỉ đạo tiếp thu ý kiến của Trung ương, hoàn chỉnh để kịp thời ban hành.

Về phương hướng công tác nhân sự, Trung ương thống nhất với tờ trình, báo cáo tổng kết công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và xây dựng phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, giao Tiểu ban Nhân sự nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Trung ương, hoàn chỉnh phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV để ban hành theo quy định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ: Trung ương thống nhất cao, cơ bản đồng tình với báo cáo kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách nhà nước năm 2024 và định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2025. Trung ương thống nhất chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, xác định đây là nhiệm vụ chính trị và ưu tiên nguồn lực đầu tư thực hiện sớm; thống nhất chủ trương thành lập thành phố Huế trực thuộc trung ương và một số vấn đề quan trọng khác.

Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp. Khẳng định kết quả này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung lãnh đạo cấp ủy, đơn vị mình thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị, tập trung cao nhất các công việc "về đích" để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các công việc chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội XIV của Đảng; các tiểu ban tập trung hoàn thiện, bảo đảm cao nhất chất lượng văn kiện phục vụ thảo luận tại đại hội đảng các cấp, lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

MANH CƯỜNG*(tổng hợp)***Triển khai các giải pháp tín dụng ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3**

Chiều ngày 20/9, đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp tín dụng ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Hội nghị được kết nối trực tuyến với điểm cầu NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và chi nhánh NHNN 26 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Dự hội nghị tại điểm cầu NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Bình có đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

Qua tổng hợp sơ bộ đến ngày 20/9 từ các tổ chức tín dụng (TCTD) và 26 chi nhánh NHNN tại các địa phương bị ảnh hưởng, có 83.418 khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 3 với dư nợ ước tính khoảng 116.000 tỷ đồng. NHNN đã vào cuộc khẩn trương, quyết liệt, yêu cầu các TCTD chủ động rà soát dư nợ ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, chủ động thực hiện các giải pháp như miễn giảm lãi, giãn, hoãn nợ... phối

hợp với các địa phương để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Ngoài ra, các TCTD cũng đã tích cực đóng góp vào công tác an sinh xã hội do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động với gần 40 tỷ đồng. Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 17/9/2024 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khắc phục hậu quả bão số 3, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất, kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát, NHNN đang khẩn trương thực hiện phân loại tài sản có, mức trích lập dự phòng rủi ro, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý rủi ro nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn, thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3.

Tại Thái Bình, theo thống kê ban đầu có 1.500 khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 3 với dư nợ bị ảnh hưởng 2.135 tỷ đồng, trong đó dư nợ thiệt hại gần 104 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo NHNN Việt Nam

ghi nhận và biểu dương các ngân hàng đã kịp thời có các giải pháp thiết thực hỗ trợ khách hàng, thể hiện trách nhiệm của ngành đối với cộng đồng, xã hội thông qua ủng hộ an sinh xã hội rất tích cực. Trên tinh thần lợi ích hài hòa, rồi rõ chia sẻ, lãnh đạo NHNN Việt Nam đề nghị các TCTD tiếp tục đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ khách hàng; tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp một cách công khai, minh bạch, tuyệt đối không lợi dụng chính sách, áp dụng đúng đối tượng. Các TCTD rà soát khách quan, minh bạch theo mức độ ảnh hưởng và phân loại đối tượng bị thiệt hại để xây dựng chương trình hỗ trợ phù hợp; xây dựng các chương trình hỗ trợ phù hợp với năng lực của mỗi TCTD trên tinh thần tích cực, trách nhiệm cao nhất, tập trung vào chính sách giãn, hoãn thời hạn trả nợ; chính sách giảm lãi suất đối với các khoản vay có dư ảnh hưởng của bão, lũ và cả các khoản vay mới; tiếp tục phối hợp với bộ, ngành, địa phương và NHNN để chung tay khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra.

NGÂN HUYNH**Lễ hội truyền thống đền Trần (Thái Lăng) - Hành cung Lỗ Giang**

Sáng ngày 20/9 (18/8 năm Giáp Thìn), xã Hồng Minh (Hưng Hà) tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống đền Trần (Thái Lăng) - Hành cung Lỗ Giang năm 2024.

Cách đây gần 800 năm, trên mảnh đất Thái Lăng xưa, xã Hồng Minh ngày nay, các vị vua Trần cùng các tướng lĩnh đã xây dựng căn cứ chống giặc ngoại xâm, giữ vững giang sơn. Đền Trần (Thái Lăng) - Hành cung Lỗ Giang ngoài thờ 7 vị tiên đế nhà Trần còn là nơi tưởng niệm các vị quốc mẫu nổi tiếng thời

Trần. Trải qua thăng trầm lịch sử, bị giặc Pháp chiếm đóng, tàn phá, nhân dân địa phương đã thu thập, giữ gìn các di vật và từng bước trùng tu, xây dựng lại đền để ghi nhớ công lao các vị vua triều Trần chống giặc Nguyễn Mông thế kỷ thứ XIII. Ngày 14/10/2003, đền Trần (Thái Lăng) - Hành cung Lỗ Giang được UBND tỉnh công nhận di tích lịch sử văn hóa. Năm 2014 - 2015, trong khu vực đền Trần (Thái Lăng) - Hành cung Lỗ Giang đã được Bảo tàng tỉnh Thái Bình phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu kinh

thành tiến hành 3 cuộc khai quật khảo cổ học, đã cung cấp nhiều tư liệu quý hiếm, độc đáo về nghệ thuật kiến trúc xây dựng thời Trần, đồng thời phân ánh rõ hơn về một giai đoạn lịch sử văn hóa đặc sắc ở Thái Bình.

Hàng năm, từ ngày 18 - 20/8 âm lịch, xã Hồng Minh tổ chức lễ hội truyền thống với các hoạt động: Giao lưu văn hóa văn nghệ, các trò chơi truyền thống như kéo co, đập nước đất, tổ tôm điểm... để tưởng nhớ công lao của các vị vua triều Trần.

THANH THUY

Bà Trần Thị Ba, thôn Cam Đông, xã Thụy Liên (Thái Thụy) được giải ngân 50 triệu đồng vốn vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường.

ngày 11/9 tổ đã có 3 thành viên được giải ngân theo mức vay mới với số tiền 150 triệu đồng. Chúng tôi mong các cấp, ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi để có nhiều người hơn nữa được tiếp cận vốn chương trình NS và VSMT nói riêng, các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ nói chung nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 78.800 khách hàng vay vốn chương trình NS và VSMT với dư nợ cho vay đạt hơn 1.500 tỷ đồng. Thực hiện Quyết định số 10/2024/QĐ-TTg, đến ngày 11/9, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã giải ngân hơn 31 tỷ đồng chương trình cho vay NS và VSMT theo mức vay mới. Ông Phạm Hồng Tuấn, Chủ tịch UBND xã

Thụy Liên (Thái Thụy) cho biết: Trên địa bàn xã hiện đang có 669 khách hàng vay vốn ưu đãi của Chính phủ với dư nợ cho vay đạt hơn 20 tỷ đồng; trong đó, dư nợ cho vay chương trình NS và VSMT đạt hơn 9 tỷ đồng với 482 khách hàng đang vay vốn. Chúng tôi hy vọng Quyết định số 10/2024/QĐ-TTg sẽ là "luồng gió mới" thúc đẩy việc nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời góp phần xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao cũng như tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Có thể nói, chương trình cho vay NS và VSMT đã đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân đối với việc sử dụng nước sạch và công trình vệ sinh. Qua đó góp phần từng bước nâng

Người dân phấn khởi với mức vay mới chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường

Thực hiện Quyết định số 10/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 2/9/2024, mức cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường (NS và VSMT) được nâng từ 10 triệu đồng/1 loại công trình/khách hàng lên 25 triệu đồng/1 loại công trình/khách hàng. Đây thật sự là chính sách ý nghĩa, sát thực tế đời sống người dân, đặc biệt là người dân ở những xã xa trung tâm, thu nhập còn hạn chế. Mức giải ngân mới góp phần giúp người dân cải thiện môi trường, bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nâng cao chất lượng cuộc sống

Có mặt tại phiên giao dịch của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Thái Thụy ở xã Thụy Liên, khách hàng đến chờ giải ngân nguồn vốn khá đông. Đa số đều cho rằng việc nâng số tiền cho vay từ 10 triệu đồng/công trình lên 25 triệu đồng/công trình đã giúp họ có điều kiện sửa chữa, xây mới các công trình nước sạch và vệ sinh bảo đảm tiêu chuẩn. Tại phiên giao dịch này, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thái Thụy thực hiện giải ngân 1,7 tỷ đồng chương trình cho vay NS và VSMT theo mức vay mới cho 34 gia đình trên địa bàn xã. Bà Trần Thị Ba, thôn Cam Đông, xã Thụy Liên phấn khởi cho biết: Trước đây tôi đã được vay 20 triệu đồng để sửa chữa công trình nước sạch và vệ sinh nhưng hiện tại các công trình đã xuống

cấp rất nhiều. Nhờ có chủ trương nâng mức cho vay chương trình NS và VSMT của Ngân hàng CSXH đã giúp gia đình tôi có điều kiện xây mới công trình nước sạch và vệ sinh. Được vay số tiền này, gia đình tôi sẽ sử dụng đúng mục đích để cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tại xã Vũ Bình (Kiến Xương), ngay sau khi Quyết định số 10/2024/QĐ-TTg có hiệu lực, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Kiến Xương đã tổ chức giải ngân chương trình cho vay NS và VSMT theo mức vay mới cho 12 hộ với tổng số tiền 600 triệu đồng. Bà Phan Thị Hiền, thôn Nguyễn Lâm 2, xã Vũ Bình chia sẻ: Công trình nước sạch và vệ sinh của gia đình tôi hiện đã xuống cấp đến 80%, may mắn được bình xét cho vay theo mức mới nên gia đình tôi rất phấn khởi. Với thủ tục vay vốn đơn giản, giải ngân

nhANH chóng, lãi suất phù hợp nên cũng không tạo nhiều áp lực cho gia đình tôi trong việc trả nợ ngân hàng.

Giải ngân nhanh chóng

Ngay sau khi Quyết định số 10/2024/QĐ-TTg được ban hành, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã khẩn trương triển khai thực hiện, trong đó yêu cầu phòng giao dịch Ngân hàng CSXH các huyện chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình cho vay NS và VSMT theo mức vay mới để người dân nắm bắt được các chủ trương, chính sách và để dàng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ. Ông Nguyễn Xuân Thọ, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thái Thụy cho biết: Đến ngày 11/9, chúng tôi

đã giải ngân được hơn 5 tỷ đồng chương trình cho vay NS và VSMT theo mức vay mới. Để triển khai thực hiện Quyết định số 10/2024/QĐ-TTg, Phòng giao dịch báo cáo Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện ban hành công văn chỉ đạo; đồng thời, chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương các cấp thực hiện rà soát, nắm bắt nhu cầu các đối tượng để kịp thời đầu tư nguồn vốn đối với người dân trên địa bàn. Tại Kiến Xương, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện cũng triển khai rất tích cực. Bà Trần Thị Thu Cúc, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện cho biết: Đến hết tháng 8/2024, chúng tôi đã giải ngân cho 2.082 khách hàng vay vốn chương trình NS và VSMT gần 42 tỷ đồng. Ngay sau khi nhận

được công văn chỉ đạo của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã triển khai đến tất cả các xã và các đoàn thể để tuyên truyền cho người dân biết về mức vay mới. Cùng với nguồn vốn thu nợ gần 2 tỷ đồng và vốn được giao, Phòng giao dịch nhanh chóng triển khai giải ngân sau khi Quyết định số 10/2024/QĐ-TTg có hiệu lực; đến ngày 11/9 đã giải ngân được gần 3 tỷ đồng.

Cùng với các đơn vị trong hệ thống, các đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn cũng tích cực phối hợp với Ngân hàng CSXH trong việc triển khai Quyết định số 10/2024/QĐ-TTg. Bà Phan Thị Tuyết, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vũ Bình (Kiến Xương) cho biết: Hội hiện đang quản lý 3 tổ tiết kiệm và vay vốn với dư nợ cho vay đạt hơn 6 tỷ đồng. Sau khi nhận được thông tin về việc nâng mức cho vay chương trình NS và VSMT, Hội đã triển khai đến các tổ, trong đó tập trung rà soát, nắm bắt nhu cầu về vốn, đồng thời tuyên truyền để các hội viên biết và thực hiện.

Bà Ngô Thị Thanh Tâm, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn thôn An Lệnh, xã Thụy Liên (Thái Thụy) chia sẻ: Tổ hiện có 52 thành viên vay vốn chương trình NS và VSMT với dư nợ cho vay đạt 1,2 tỷ đồng. Sau khi được thông báo về sự thay đổi của chính sách cho vay NS và VSMT, các thành viên của tổ rất phấn khởi và tại phiên giao dịch

MINH HƯƠNG